



## BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ CỰU TT DONALD TRUMP

### Xét rằng:

1- Trong cuộc chiến 20 năm bảo vệ Miền Nam Việt Nam tự do, chính Thượng Nghị sĩ Joe Biden đã nỗ lực ủng hộ Phong trào Phản chiến và áp lực với chính phủ Hoa Kỳ cắt viện trợ quân trang, quân dụng và ngân sách Quốc phòng tạo điều kiện cho Cộng sản từ Miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam ngày 30-4-1975. Hàng vạn người đã phải bỏ nước ra đi, biết bao sinh linh vô tội đã chết trên biển cả rừng sâu. Sự kiện này đồng nghĩa và trực tiếp xác quyết rằng chính Tổng Thống Joe Biden đã trao cho CSVN vai trò quản lý quân dân Miền Nam Việt Nam trong các trại học tập tù đày.

2- TT Joe Biden đã ủng hộ phá thai, cho phép giết hại thai nhi cho đến tháng thứ 9, đây là một tội ác chống nhân loại.

3- 49 năm qua chế độ CSVN vẫn lệ thuộc vào quan thầy Trung Cộng hèn với giặc ác với dân bằng một chính sách bạo tàn công an trị.

4- Trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của TT Trump, thế giới an bình không một cuộc chiến xảy ra, kinh tế phát triển. Trong khi đó, dưới thời TT Joe Biden nhiệm kỳ chưa đầy 3 năm chiến tranh xảy ra khắp nơi, thế giới trở nên hỗn loạn và bất an: Từ chiến tranh tàn khốc tại Ukraine, cho đến khủng bố ở Trung Đông. Tại Biển Đông và Á Châu Thái Bình Dương, Trung Cộng đã tung lực lượng quân sự tại eo biển Đài Loan nhằm thôn tính đảo quốc này và đe dọa các nước Đông Nam Á. Đồng thời kinh tế khắp nơi khủng hoảng, giá cả tăng vọt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

5- Cựu Tổng thống Donald Trump đã đánh thuế cao các mặt hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi các công ty trở về Mỹ đưa nền kinh tế Trung Cộng thêm khó khăn. Trong khi đó, TT Joe Biden lại tạo thuận lợi cho Trung Cộng bành trướng với thế giới. Ngay cả khinh khí cầu Trung Cộng bay ngang lãnh thổ Hoa Kỳ nhằm thu thập tất cả dữ kiện quốc phòng, TT Joe Biden cũng không dám đối phó và ngăn cản.

### Từ những sự kiện nêu trên:

Hội Đồng Liên Tôn chúng tôi lên tiếng ủng hộ Cựu Tổng Thống Donald Trump đắc cử Tổng Thống 2024 trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới để thế giới có hòa bình, tự do, niềm tin tôn giáo được phát triển, chặn đứng mộng bá quyền của TC tại Đông Nam Á và thế giới.

Chúng tôi cũng kêu gọi mọi giới đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ bỏ phiếu cho TT Trump.

*Làm tại Việt Nam ngày 9 tháng 3 năm 2024*

**Đồng Chủ tịch:** Hòa Thượng Thích Không Tánh (Phật Giáo) - Chánh Trị sự Hứa Phi (Cao Đài Giáo) - Linh Mục Nguyễn Văn Lý (Công Giáo) - Đạo Huynh Lê Văn Sóc (Phật Giáo Hòa Hảo) - Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa (Giáo Hội Lutheran VN- HK).

**Liên lạc:** Văn Phòng Liên Lạc HN: [vpllhn.hdltvn@gmail.com](mailto:vpllhn.hdltvn@gmail.com)